



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือก
ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๗ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับ
พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ เรียงลำดับจาก
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุด ตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ประกาศนี้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบ
คัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม เทศบาลนครอุบลราชธานี
จะรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่ง
เดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาว

(นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง นักจัดการงานเทคนิค ระดับปฏิบัติการ

เลข ประจำตัว	ชื่อ-สกุล ผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ลำดับที่
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค			
๑-๐๑	นายบูรินทร์ เกาทอง	เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ชำนาญงาน เทศบาลนคร อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	๗๙	๘๐	๘๙.๓๓	๒๔๘.๓๓	๘๒.๗๗	๑

ผู้ทำ

(นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี